

# ส่องสาวป.โทเชียงราย ทุ่มงานการเมืองปลูกข้าวทำน้ำแระ-ทำไอติม



เชียงราย – ตามพิสูจน์สาว ป.โท ทุ่มงานการเมือง บั้น “ศูนย์ครอบครัวอบอุ่นและเกษตรอินทรีย์” ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง-ศาสตร์พระราชา ได้โครงการ “พลังปัญญา” เลี้ยงหมอดึงเม็ด ไก่ ห่าน ปลา ฯลฯ ทดน้ำแระปลูกข้าวทำน้ำไอศกรีมเพิ่มค่าทางเข้าทำเงินให้ได้ 5 หมื่นบาท/ไร่/ปี

นางวรรณวิมล ศุภประเสริฐ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพัฒนา พร้อมด้วยคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ครอบครัวอบอุ่นและเกษตรอินทรีย์ บ้านเจริญเมือง ม.14 ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย หนึ่งในโครงการพลังปัญญาของมูลนิธิ เมื่อเร็วๆ นี้

หลังพัฒนาจนกลายเป็นสถานที่รวมกลุ่มเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยมี น.ส. อัจฉรา แสงบุญ ตีศรีสาวปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อดีตทีมงาน ส.ส.ตั้ง และนายสวัสดิ์-นางแววตา แสงบุญ ส.จ./กำนันตำบลเจริญเมือง เป็นแกนหลัก

โดยนำที่นาที่สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าราว 15 ไร่ เริ่มตั้งแต่การตัดหน้าดินขยบางส่วน เพื่อปรับสภาพดินที่เคยเดิมไปด้วยสารเคมี ไคโนลาโยทั้ง หันมาปลูกพืช



หลากหลายเพื่อนำมาบริโภคจำหน่าย แปรรูป และเลี้ยงสัตว์ที่มีทั้งเม็ด ไก่ ห่าน ปลา ฯลฯ รวมทั้งนำพืชต่างๆ ในสวน และรับจากชาวบ้านข้างเคียงมาทำปุ๋ยหมัก และทำน้ำหมักชีวภาพโดยไม่ต้องเผา

นอกจากนี้ยังปลูกข้าวทำโดยทดน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเข้าแปลงนาข้าว จนได้ข้าวทำคุณภาพดี และนำไปจำหน่าย และแปรรูปเป็นไอศกรีมข้าวทำ ขนมต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่า รวมทั้งมีการ

เพาะพันธุ์พืชหลากหลายชนิด เช่น กล้วย มะละกอ สระแหน่ ฯลฯ เพื่อจำหน่ายพร้อมกับปุ๋ยหมักบรรจุถุงอีกด้วย

นางวรรณวิมลกล่าวว่า โครงการพลังปัญญา มี 3 ระดับ คือ 1. เป็นการมุ่งเน้นการค้นหาและสร้างคุณค่าในตัวเองก่อน ซึ่งพบว่าที่บ้านเจริญเมืองสามารถทำได้ดี 2. คือการแบ่งปัน และสร้างเครือข่าย รวมถึงฝึกอบรมโครงการได้ ส่วนระดับที่ 3 จะเป็นการสร้างเครือข่ายระดับเขต ภาค และประเทศ โดยโครงการฯ จะสนับสนุนด้านวิชาการ-เจ้าหน้าที่แนะนำ รวมถึงกองทุนหมุนเวียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

นายสวัสดิ์กล่าวว่า ในอดีตครอบครัวตนก็ทำนาเหมือนชาวบ้านในพื้นที่มาตลอด ซึ่งก็พบว่าชาวบ้านก็ยังคงมีฐานะยากจน ปีหนึ่งปลูกข้าวได้เงินอย่างมาก 7,000-8,000 บาทต่อไร่ ขณะที่ต้นทุนสูง ตนจึงพยายามคิดนอกกรอบกระทั่งได้เข้าร่วมโครงการพลังปัญญา ซึ่งมีแนวคิดให้ค้นหาและสร้างคุณค่าในตัวเองก่อน

ด้วยที่นาของตนอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำแระธรรมชาติ จึงศึกษาข้อมูล จนพบว่า ข้าวเก่า ซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมืองกำลังสูญหายไป จึงได้หัดน้ำแระเข้าแปลงนาปลูกข้าวเก่าเพื่อให้มีคุณค่าและเพิ่มมูลค่าของผลผลิต จากนั้นนำข้าวเก่ามาแปรรูปเป็นไอศกรีม ขายได้ราคาเฉลี่ยถึงละกว่า 1,000 บาท ปัจจุบันเน้นจำหน่ายในห้อง

ถื่นก่อน ส่วนอนาคตค่อยขยาย โดยตั้งเป้าว่าจะทำให้มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 50,000 บาทต่อไร่ต่อไป

นางแวตากล่าวว่า เดิมทีเราไม่สมบูรณ์เพราะเป็นดินทราย เมื่อได้ร่วมโครงการฯ จึงนำวิชาชีพต่างๆ และขอจากชาวบ้านข้างเคียงมาหมักเป็นปุ๋ยโดยไม่ต้องเผา รวมทั้งลดต้นทุนได้มาก และมีการทำน้ำหมักเพื่อให้เหมาะสมกับดินจนสามารถเพาะปลูกพืชได้หลากหลายดังกล่าว

น.ส.อัจนรากล่าวว่า ตนจบการศึกษาด้านเอกภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จากนั้นเรียนต่อจนจบปริญญาโทสาขาอภิศาสตร์ แต่เมื่อพบว่าทางบ้านมีที่นาอยู่และก็ทำนากันมาตั้งแต่รุ่นปู่ก็ไม่ทำให้พ้นจากความยากลำบาก

จึงเข้าร่วมโครงการพลังปัญญา เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตัวเองและแบ่งปันชาวบ้านคนอื่นๆ ได้อีกด้วย

“หลังจากพัฒนาการเกษตรตามแนวทางนี้แล้ว ก็ได้พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชาวบ้านซึ่งพบว่ามีชาวบ้านข้างเคียงเข้าร่วมแล้วหลายรายและศูนย์จะเป็นแหล่งอบรมและในอนาคตจะพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้ต่อไป”.